

Số ~~1022~~-CV/ĐU

Về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo  
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới

*Kính gửi:* Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Về việc tăng cường công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định như sau:

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 10-CT/TW), Kết luận số 18-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Kết luận số 18-KL/TW), Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (sau đây viết tắt là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW) và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (sau đây viết tắt là Hướng dẫn số 02-HD/TU); đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 303-KH/TU ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức Hội nghị chuyên đề sinh hoạt chi bộ mẫu thuộc loại hình chi bộ trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Nhìn chung, nền nếp sinh hoạt, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc giáo dục và quản lý đảng viên; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, lúng túng trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; có đảng viên vắng nhiều kỳ sinh hoạt; nội dung sinh hoạt nặng về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn; tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn yếu; nhiều cấp ủy chưa thông qua sinh hoạt chi bộ để nắm tình hình và diễn biến tư tưởng, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên; một số chi bộ kết thúc cuộc họp không có nghị quyết hoặc kết luận, chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

Thực hiện Công văn số 1556-CV/TU ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh

hoạt chi bộ trong thời gian tới. Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những mặt đã làm được trong thời gian qua, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Hướng dẫn số 02-HD/TU; việc chấp hành chế độ sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên, cán bộ, công chức và người lao động khi được phân công tham dự sinh hoạt chi bộ. Qua đó, phát hiện, đề xuất, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ có chất lượng; chấn chỉnh, củng cố, hỗ trợ những chi bộ yếu kém, có hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt chi bộ.

Chỉ đạo chi ủy chi bộ đầu tư thời gian chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, dự thảo báo cáo công tác tháng qua, dự thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác tháng tới, dự kiến phân công nhiệm vụ cho đảng viên, xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận gửi đảng viên, chuẩn bị ý kiến thảo luận tại buổi sinh hoạt. Các nội dung sinh hoạt chi bộ phải thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình đơn vị, nhất là những vấn đề trọng tâm, bức xúc liên quan đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chi bộ, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. Chi bộ sử dụng tài liệu, các thông tin thời sự do Đảng ủy Sở cung cấp để phục vụ trong sinh hoạt chi bộ. Sau khi họp chi bộ phải tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến phản ánh, đề xuất, kiến nghị của chi bộ, đảng viên (nếu có) để báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp nghiên cứu, giải quyết, trả lời trong cuộc họp gần nhất những nội dung thuộc thẩm quyền, nếu quá thẩm quyền thì báo cáo lên cấp ủy cấp trên.

2. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là các cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan, đơn vị; gắn với tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình hành động số 31-CTrHĐ/TU ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 04 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 07 tháng 7



năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy: (1) Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; (2) Chất lượng sinh hoạt tốt; (3) Đoàn kết, kỷ luật tốt; (4) Cán bộ, đảng viên tốt.

3. Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc có kế hoạch giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị của đảng viên, bồi dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên cơ sở; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Thành ủy về xây dựng chính đồn đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Qui định số 144-QĐ/TW ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

4. Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động rà soát, lựa chọn những chi bộ tiêu biểu có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo, đạt kết quả tốt trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu nhằm nhân rộng trong toàn đảng bộ.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Huỳnh Long**